

คำแถลงของสถาบันไทยคดีศึกษา

สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้เริ่มดำเนินงานในรูปของโครงการไทยคดีศึกษาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๔ และต่อมาได้ยกฐานะขึ้นเป็นสถาบันไทยคดีศึกษาในปี พ.ศ. ๒๕๑๘ สถาบันได้ดำเนินการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าเรื่องเกี่ยวกับสังคมไทย ทั้งนี้โดยที่เห็นว่าการค้นคว้าวิจัยเรื่องสังคมไทยเท่าที่ผ่านมา มักจะกระทำโดยนักวิจัยชาวต่างประเทศ ส่วนนักวิชาการของไทยกลับไม่ค่อยให้ความสนใจที่จะศึกษาสังคมของตนเอง สถาบันไทยคดีศึกษาจึงเป็นสถาบันแห่งแรกในประเทศไทยที่ตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว

ในเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๐ สถาบันไทยคดีศึกษาได้ขยายขอบเขตของงานออกไปจากเดิมโดยทำหน้าที่เป็นศูนย์รวมการวิจัยของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แนวโน้มการวิจัยในสมัยก่อน พ.ศ. ๒๕๒๐ สถาบันไทยคดีศึกษาซึ่งมีศาสตราจารย์ ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช เป็นประธานและ ดร. นีออน สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ ได้สนับสนุนการวิจัยทางประวัติศาสตร์ศิลปะอย่างกว้างขวาง และผลงานวิจัย เรื่องแบบโครงสร้างและระเบียบการก่ออิฐ สถาปัตยกรรมสกุลช่างเขมรและศรีวิชัย ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ อนุวิทย์ เจริญศุกกุล ก็เป็นโครงการวิจัยโครงการหนึ่งซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากสถาบันไทยคดีศึกษา

แม้ว่าในปัจจุบันนี้ สถาบันไทยคดีศึกษา ขยายขอบเขตการวิจัยออกไปครอบคลุมถึงการวิจัยชนบทไทย และเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชนบททั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมการวิจัยทางด้านประวัติศาสตร์และประวัติศาสตร์ศิลปะก็ยังเป็นสิ่งที่สถาบันไทยคดีศึกษาให้ความสนใจอย่างยิ่ง งานวิจัยชั้นนี้เป็นงานริเริ่มในเรื่องที่ใหม่และยังไม่มีผู้ใดสนใจศึกษาอย่างจริงจัง ผู้วิจัยก็ได้ใช้ความวิริยะอุตสาหะในการรวบรวมข้อมูลมาเป็นจำนวนมาก ผลงานวิจัยชั้นนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งโดยตรงต่อการศึกษาประวัติศาสตร์ศิลปะและจะเป็นประโยชน์ไม่น้อยในการสร้างเสริมความสนใจและความเข้าใจประวัติศาสตร์อารยธรรมการตั้งถิ่นฐานชุมชนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตลอดจนความสำคัญของประวัติศาสตร์ศิลปะในการศึกษาประวัติศาสตร์อารยธรรมโดยทั่วไป

สถาบันไทยคดีศึกษามีความยินดีอย่างยิ่งที่สยามสมาคมฯ และมูลนิธิเจมส์ ทอมป์สัน รู้สึกถึงความสำคัญของผลงานวิจัยชั้นนี้ และกรุณาเข้าร่วมกับสถาบันฯ ในการจัดพิมพ์ เรื่องแบบโครงสร้างและระเบียบการก่ออิฐ สถาปัตยกรรมสกุลช่างเขมรและศรีวิชัย ของผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุวิทย์ เจริญศุกกุล ซึ่งสถาบันไทยคดีศึกษาขอแสดงความขอบคุณสยามสมาคมฯ และมูลนิธิเจมส์ทอมป์สัน ไว้ในโอกาสนี้ด้วย.



(ม.ร.ว. อคิน รพีพัฒน์)

ผู้อำนวยการสถาบันไทยคดีศึกษา

๑๐ มิถุนายน ๒๕๒๔